

**SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ TUẦN 6**  
**TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG**  
**LỚP THỰC HIỆN: 7A1 VÀ 9D**

*Tuổi học trò được biết đến như khoảng thời gian tươi đẹp nhất ở cuộc đời của mỗi người. Trong đó, tình bạn đóng vai trò rất quan trọng, chính vì vậy mà ta lại càng phải trân quý, gìn giữ mối quan hệ này. Để tình cảm bạn bè luôn gắn bó, trong sáng, đặc biệt là không xảy ra vấn nạn bạo lực học đường, học sinh tập thể lớp 7A1 và 9D của mái trường THCS Giang Biên đã thực hiện chuyên đề Phòng chống bạo lực học đường qua giờ chào cờ buổi sáng thứ Hai ngày 14/10/2024. Buổi sinh hoạt có sự góp mặt trực tiếp của giáo viên chủ nhiệm - cô Nguyễn Thị Bích Ngà và đã nhận được sự chú ý, tham gia hào hứng của tất cả học sinh trong trường.*

Bạo lực học đường là các hành vi có ý định gây hại, đe dọa hoặc làm tổn thương về thể chất và tinh thần đối với học sinh trong môi trường học tập. Đây là vấn đề nhức nhối, đáng bị lên án. Chính vì vậy, mỗi người cần trang bị cho mình những kiến thức để phòng tránh, bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi vấn nạn này.

Mở đầu chuyên đề, tập thể hai lớp đã mang đến tiết mục văn nghệ đặc sắc, múa dưới nền nhạc “Đi giữa trời rực rỡ”. Lời bài thơ không chỉ là lời ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là lời kêu gọi mọi người sống tích cực, lạc quan hướng về tương lai. Tình yêu quê hương và niềm tin vào sức mạnh của con người sẽ giúp vượt qua mọi thử thách.

Tiếp theo, bạn nam MC lớp 9D cùng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Bích Ngà đã trực tiếp dẫn chương trình đưa ra những câu hỏi lí thú trong giờ chào cờ giúp học sinh mở rộng hiểu biết về đối tượng chịu ảnh hưởng, những hậu quả nghiêm trọng và cách phòng tránh bạo lực học đường nhằm xây dựng môi trường học tập thân thiện, hạnh phúc. Học sinh trong trường hăng hái tham gia trả lời câu hỏi và tích cực tương tác với MC chương trình.

Ngoài ra, tập thể hai lớp còn mang đến phần tiêu phẩm nhỏ nhằm giúp các học sinh có thể nêu được các kiểu bạo lực học đường, các biểu hiện, từ đó xây dựng tình bạn đẹp, lành mạnh và trong sáng để phòng chống bạo lực học đường, xây dựng ngôi trường hạnh phúc.

Cuối chuyên đề, toàn trường được hoà mình vào giai điệu của bài hát “Người tôi yêu tôi thương” như lời nhắn nhủ tâm tình của hai tập thể lớp gửi gắm biết bao thông điệp ý nghĩa về tình cảm gắn bó chan hoà, ấm áp. Chuyên đề chào cờ đã diễn ra tốt đẹp, thành công gửi gắm thông điệp thay đổi nhận thức của học

sinh về các hành vi bạo lực với bạn bè trong nhà trường và trên mạng xã hội như trêu chọc, nói xấu, cô lập, gây thương tích...

*Dưới đây là một số hình ảnh của chuyên đề*



*Học sinh toàn trường đứng nghiêm, cùng hướng nhìn về lá cờ Tổ quốc*



*BGH nhà trường trao cờ thi đua tuần 5*





*Văn nghệ múa dưới nền nhạc “Đi giữa trời rục rồ”*







*Thầy cô và các em học sinh tích cực tương tác với MC chương trình.*







*Tiểu phẩm tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường*





*Các thầy cô cùng các em học sinh cùng hoà mình vào giai điệu của bài hát  
“Người tôi yêu tôi thương”*